

ข้อสังเกต
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

- ไม่มีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผู้ใดอภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชนและร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์

ระบบการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในขององค์กรนั้นๆ โดยไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก อาจทำให้ การตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดให้ หน่วยงานภายนอกสามารถตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์การมหาชนดังกล่าว เพื่อให้การปฏิรูปองค์การมหาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริตในองค์การมหาชนได้

นายศุภจิต นาคทรพรพ

มาตรา ๑๙ วรรคสาม ของร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ฉบับที่ (..) พ.ศ. บัญญัติว่า “ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง ที่กำกับดูแลองค์การมหาชนนั้น”

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เป็นการบัญญัติให้ประธานกรรมการขององค์การมหาชนจะต้อง แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงที่กำกับดูแลองค์การมหาชนนั้น ซึ่งเป็นการบัญญัติ กฎหมายที่ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากองค์การมหาชนบางแห่งอาจมีความจำเป็นจะต้องแต่งตั้งปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การมหาชน ดังนั้น จึงควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น เพื่อให้การปฏิรูปองค์การมหาชนบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

นายกษิต ภิรมย์

การปฏิรูปองค์การมหาชน จะต้องมีความสอดคล้องและมีแผนงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปองค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สำนักกรรมการ ๓